



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์</p>	<p>สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. แดงผลการประชุมกรม.ถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเขตอุทกภัยภาคใต้ว่า วันนี้ (8 ธันวาคม) ได้มอบหมายให้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย</p> <p>"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยประชาชนที่เดือดร้อนอยู่แล้ว พระองค์ท่านจึงรับสั่งมาและได้มอบหมายให้ผู้แทนพระองค์ได้นำถุงพระราชทานไปเพิ่มเติมให้ตั้งแต่นั้นนี้เป็นต้นไป"</p> <p>-ด้านนายรอยล จิตรดอน ผอ.สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม ทุกพื้นที่ของภาคใต้ตั้งแต่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้นไปยังคงมีฝนตกหนัก และในวันที่ 10-13 ธ.ค.นี้อาจมีฝนตกหนักอีกระลอก</p> <p>-สำหรับจังหวัดที่ยังคงมีน้ำท่วมอยู่ได้แก่ จ.ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง</p> <p>-นพ.เชิดชาย ชยวัฒน์ ผอ.รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำด้านหน้าโรงพยาบาลลดลงแล้ว แต่ยังกั้นกระสอบทรายไว้หากมีฝนตกเพิ่ม ส่วนบริเวณด้านหลังซึ่งเป็นอาคารบ้านพักยังมีระดับน้ำท่วมสูงกว่า 50 เซนติเมตร คาดว่าเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 (ปก.4) จะใช้เครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ทั้งหมดภายในช่วงเย็นวันนี้ ไม่มีผลกระทบต่อผู้ป่วย 75 ราย รวมทั้งผู้ป่วยฉุกเฉินจะได้รับการบริการตามปกติ ถึงแม้ระดับน้ำบางส่วนจะลดลงก็ตาม แต่ขณะนี้ทั้งผู้ป่วย ญาติ ตลอดจนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกว่า 200 คน ซึ่งอยู่ที่อาคารตึก ชั้น 6 ที่ย้ายขึ้นไปเมื่อเย็นวานนี้ กำลังเจอปัญหาว่าน้ำสะอาดที่ถูกส่งขึ้นไปภายในอาคาร จะหมดลงภายในเวลาไม่กี่วันนี้ ซึ่งเกิดปัญหาไม่มีน้ำใช้ อาจต้องมีการอพยพผู้ป่วย 123 คนออกจากโรงพยาบาลไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง เบื้องต้นคัดกรองผู้ป่วยชุดแรก 75 รายไป รพ.บางสะพานน้อย รพ.ทับสะแก และรพ.ประจวบฯ ส่วนบริเวณเส้นทางที่เข้าสู่รพ.บางสะพาน และย่านเศรษฐกิจการค้าใน อ.บางสะพานรถยนต์ผ่านเข้าออกได้แล้วเนื่องจากน้ำลดจากฝูการจราจรหมดแล้ว</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนระดมกำลังเร่งทำความสะอาดโรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังระดับน้ำลดจนเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมเผื่อระวังสถานการณ์ฝนตกหนักตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>-เสนอข่าว กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส่งทีมวิศวกรเข้าฟื้นฟูสถานพยาบาลในภาคใต้ที่ถูกน้ำท่วม 30 แห่ง</p>
<p>ข่าวสด ไทยโพสต์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>นโยบายออกกำลังกาย</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมออกกำลังประจำสัปดาห์เป็นครั้งที่ 3 กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบ กล่าวว่า ไม่ได้สั่งข้าราชการให้มาออกกำลังกายในเวลานั้นเวลานี้ ในส่วนของรัฐบาลตนขอให้ออกกำลังกายในวันพุธ เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป หากใครมีงานที่ค้างอยู่ไม่ต้องลงมา ยืนยันไม่ได้สั่งปิดราชการหรือหยุดให้บริการประชาชน ส่วนในต่างจังหวัดที่มีปัญหาได้ให้ตรวจสอบแล้ว ขออย่าว่าการบริการต่างๆ ยังคงเหมือนเดิม ขออย่าไปติดป้ายประกาศที่ไม่ควรจะมีปิด อย่าให้เป็นประเด็นเลย</p> <p>-สำนักโฆษกประจำสำนักนายกฯ เปิดเผยว่า นางมาร์กาเรต ชาน ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวแสดงความยินดีกับรัฐบาลไทย กรณีพล.อ.ประยุทธ์ได้ประกาศนโยบายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ชื่นชมว่า เป็นนโยบายที่น่าประทับใจที่เกิดจากการริเริ่มของนายกฯ ไทย ซึ่งจะเป็นตัวอย่างให้กับรัฐบาลอื่นๆ ในอีกหลายประเทศทั่วโลก และสามารถกล่าวได้ว่านายกฯ ไทยเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายในระดับโลก</p> <p>-เสนอบทความ โทษถึงตายถ้าไม่'ขยับ' ว่า ไม่ได้มีแต่ "นายกฯ ลุงตุ๋" ของไทยเท่านั้นที่ออกโรงชวนผู้คนในประเทศออกมาขยับ ก่อนหน้านี้ ยังมีภาพของผู้นำเปรูวัย 77 ประธานาธิบดีเปโตร ปาโบล คักชินสกี นำคณะรัฐมนตรีทั้งชุดพร้อมใจกันโชว์ความฟิตหน้าทำเนียบ พร้อมกำหนดให้ทุกเช้าวันพุธเป็นวันออกกำลังกายประจำสัปดาห์ หลังจากพบว่า ประชากรกว่าครึ่งมีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน วันนี้ ทั่วโลกจึงหันมาให้ความสำคัญกับบรรณรงค์ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย หรือ Physical Activity มากขึ้น ซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนสู่กระบวนทัศน์ใหม่ของการดูแลสุขภาพ</p> <p>นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาพ สสส. ระบุว่า จากการติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรมทาง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>กายของประชากรไทยในปี 2558 ของ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ใน 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง คนไทยใช้เวลาหมดไปกับพฤติกรรมเนือนิ่งมากถึง 13.54 ชั่วโมง โดยมีกิจกรรมทางกายอยู่ที่ 1.53 ชั่วโมง ที่เหลืออีก 8.13 ชั่วโมงคือการนอนหลับ ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกแนะนำว่า ถ้าต้องการมีสุขภาพที่ดี ป้องกันโรคไม่ติดต่อ NCDs ควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางเป็นเวลาอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ หรือการออกกำลังกายอย่างหนักเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 75 นาทีต่อสัปดาห์</p> <p>ตัวอย่างของกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง เช่น การขี่จักรยาน ทำงานบ้าน ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวออกแรงที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ มีความหนักและเหนื่อยในระดับเดียวกับการเดินเร็วโดยมีชีพจรเต้น 120-150 ครั้ง/นาที ขณะที่กิจกรรมทางกายระดับหนัก ได้แก่การวิ่ง เดินขึ้นบันได ออกกำลังกาย การเคลื่อนไหวร่างกายที่มีการทำซ้ำและต่อเนื่อง โดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ มีระดับชีพจร 150 ครั้ง/นาทีขึ้นไป</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ชกหลังข่าว	<p>ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. จัดต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการสัญจรที่กระทรวงสาธารณสุข งานนี้จัดให้ “บิ๊กตุ๋” ทดสอบร่างกายด้วยการปั่นจักรยานปรากฏว่า นายกษาปณ์โซวีร์ชนิดชีว ๆ ตบท้ายมีเมนูสุขภาพ “กาแฟหมามูย” บำรุงร่างกายโดยรวมและบำรุงสมองด้วย</p>
ไทยโพสต์	<p>แผนพัฒนาสุขภาพฉบับ 12</p> <p>-เสนอข่าว พ.อ.อิทธิฤทธิ์ ไชยนิวัด ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า กรม.อนามัยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 จะสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และจะยึดกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ซึ่งแผนที่ 12 มีสาระสำคัญ โดยมียุทธศาสตร์ทั้งหมด 4 ข้อ อาทิ 1.สร้างเสริมสุขภาพคนไทยเชิงรุก 2.การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในการบริการสุขภาพ 3.การพัฒนาและสร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ และ 4.การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในระบบสุขภาพ</p>
ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ มติชน เดอะเนชั่น	<p>สวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ</p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายปฏิรูประบบสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ (คสร.) แถลงคัดค้านกรณีกระทรวงการคลังประกาศเตรียมเสนอ กรม.ให้บริษัทประกันภัยเอกชนเข้ามาบริหารระบบและดูแลงบประมาณค่ารักษายาบาลกลุ่มสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการแทนกรมบัญชีกลาง</p> <p>นพ.มงคล ณ สงขลา อธิบดีร.ม.สธ. และตัวแทน คสร.แถลงว่า สิ่งที่เราไม่สามารถรับได้ เนื่องจากมีประสบการณ์เรื่องการบริหารตาม พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ.2535 ซึ่งบริษัทเอกชนที่มาบริหาร นอกจากมีค่าบริการจัดการแล้ว ยังต้องการกำไรอีก อีกทั้งผู้ประสบภัยจากรถพบปัญหามากมายในการเบิกเงิน จนต้องเบิกจากสิทธิอื่น ๆ หากให้บริษัทเอกชนมาบริหารงบประมาณการรักษายาบาลของข้าราชการ การเบิกจ่ายก็คงเป็นแบบเดียวกัน งบประมาณกองทุนสิทธิรักษายาบาลข้าราชการกว่า 7 หมื่นล้านบาท หากคิดค่าบริหารจัดการให้ธุรกิจประกันภัย คิดขั้นต่ำ ร้อยละ 10 ก็ประมาณ 7,200 ล้านบาท จะหายไปให้เอกชน และอาจเพิ่มไปถึงร้อยละ 40 เงินจะหายไปจากระบบมากมายมหาศาล แน่แน่นอนว่าโรงพยาบาลรัฐประสบปัญหา โดยเฉพาะโรงพยาบาลในสังกัด สธ. ดังนั้นเราต้องช่วยกัน ต้องปิดกัน อย่าให้สิ่งชั่วร้ายเหล่านี้เกิดขึ้น วิธีที่ดีที่สุดคือข้าราชการทุกคนที่มีสิทธิต้องออกมาคัดค้าน เพื่อแสดงจุดยืน</p> <p>-ด้าน นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล อธิบดีร.ม.สธ. กล่าวว่า ทางออกคือวิเคราะห์ปัญหา ให้ข้าราชการ สถาบันวิชาการ รวมทั้งสปสช. สช.มาร่วมกันศึกษาหาทางออก</p> <p>-ผศ.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า กระทรวงการคลังเตรียมเสนอเรื่องดังกล่าวโดยไม่สอบถามความคิดเห็นจากข้าราชการผู้มีสิทธิ ซึ่งปัญหาการใช้จ่ายยาไม่สมเหตุสมผลของสิทธิข้าราชการนั้น จะพบปัญหาที่ผู้ป่วยนอก เพราะผู้ป่วยในจะมีการควบคุมการใช้จ่ายยาตามกลุ่มโรค หรือดีอาร์จี ทั้งนี้ เคยมีข้อเสนอบันได 8 ชั้นแก้ปัญหานี้ ดังนั้น กรมบัญชีกลางต้องปรับปรุงระบบสิทธิประโยชน์ให้สมเหตุสมผล และควรแยกหน่วยงานอิสระในการติดตามตรวจสอบเรื่องนี้</p> <p>-นางรัศมี วิศทเวทย์ อดีตเลขาธิการ สปบ. กล่าวว่า ข้าราชการไทยส่วนมากไม่ได้มีฐานะร่ำรวย และปัจจุบันสิทธิข้าราชการลดน้อยลง ไม่สามารถเบิกยาบางตัวได้ หากให้ธุรกิจเอกชนบริหารจะกระทบต่อผู้มีสิทธิในการเบิกจ่าย ควรให้ข้าราชการบริหารระบบ ไม่ใช่เอื้อประโยชน์แก่เอกชน อย่างไรก็ตาม หากมอบให้ สปสช.เป็นผู้บริหารมีข้อได้เปรียบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เพราะบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการระบบ</p> <p>- นพ.สุรศักดิ์ ลิลาอุตมลิขิ ผอ.รพ.รามธิบดี กล่าวว่า ขอให้กรมบัญชีกลางพิจารณาถึงสิทธิประโยชน์และแผนระยะยาวก่อนที่จะโอนไปให้บริษัทประกัน เนื่องจากเห็นว่ากรมบัญชีกลางยังบริหารจัดการได้ดี แม้รายจ่ายจะพุ่งสูงกว่า 7 หมื่นล้านบาท แต่แสดงให้เห็นว่าผู้อยู่ในระบบมั่นใจและเข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลอย่างแท้จริง</p> <p>- ด่านนายสมชัย ลัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังมีแผนที่จะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นอยู่แล้ว ขอยืนยันว่า แม้จะนำระบบประกันเข้ามาดูแลการรักษาพยาบาลข้าราชการ แต่สิทธิประโยชน์ต่างๆจะไม่เปลี่ยนแปลง และจะต้องดีขึ้นกว่าเดิม โดยที่โรงพยาบาลรัฐก็จะไม่เสียประโยชน์ เพราะเม็ดเงิน 7 หมื่นล้านบาทก็จะหมุนเวียนในระบบโรงพยาบาลรัฐเหมือนเดิม</p>
<p>ไทยรัฐ</p> <p>hfocus</p>	<p>ประชุมยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพมนุษย์</p> <p>- เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวภายหลังเปิดการประชุมระดับชาติ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 ว่า ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ เป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์หลักของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปีด้านสาธารณสุข โดยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ เพื่อให้กำลังคนด้านสุขภาพเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ คือ 1.พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานกำลังคนอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 2.ผลิตและพัฒนากำลังคนอย่างพอเพียงและมีคุณภาพ สอดคล้องกับภารกิจ พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 3.บริหารกำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดึงดูด และธำรงรักษา เน้นการปรับปรุงระบบการสรรหา คัดเลือก แต่งตั้งที่โปร่งใสและเป็นธรรม มีระบบค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ แรงจูงใจ และความก้าวหน้าในสายอาชีพ และ 4.สร้างภาคีเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพให้เข้มแข็งและยั่งยืน</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัด สธ. ในฐานะประธานการประชุม กล่าวบรรยายพิเศษเรื่อง “พัฒนาศักยภาพบุคลากร : ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ทำอย่างไร? ว่า บุคลากรต้องเท่าทันความเปลี่ยนแปลง องค์กรในอนาคตต้องลดสัดส่วนคนที่เอาแต่ฉัน เพิ่มจำนวนคนที่ให้ความร่วมมือ</p> <p>ด้าน นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผอ.สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กล่าวว่า ที่ผ่านมายุทธศาสตร์กำลังคนติดอยู่กับ กบฏของความขาดแคลน มุ่งแต่ผลิตคนเข้าสู่ระบบเพิ่มเติม โดยละเลยบุคลากรที่อยู่ในระบบกว่า 400,000 ราย โดยขณะนี้บุคลากรด้านสาธารณสุขกำลังมีปัญหาเรื่องไม่มีความสุขในการทำงาน รู้สึกกดดัน เหน็ดเหนื่อย เครียด ท้อแท้ และขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน เนื่องจากภาระงานที่เพิ่มขึ้น การประชุมครั้งนี้ จึงเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิรูปยุทธศาสตร์กำลังคน</p>
<p>คมชัดลึก,M2F</p>	<p>โรคจากน้ำลายสุนัข</p> <p>- เสนอข่าว น.สพ.พรพิทักษ์ พันธุ์หล้า หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวถึง กรณีคนรักสุนัขนำสุนัขเข้าร้านไอติมชื่อดังแล้วป้อนด้วยช้อนเดียวกัน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดโรคจากน้ำลายสุนัขสู่คน ว่า เนื่องจากสุนัขจะคลุกคลีอยู่กับดินและมีสิ่งแวดล้อมเลียกันเอง จนเชื้อแบคทีเรียเข้าไปปะปนในน้ำลายและลิ้น นิสัยเหล่านี้จะก่อให้เกิดโรคต่างๆ สุนัขได้ง่าย หากมีการติดต่อสัมผัสโดยการเลีย หรือใช้ช้อนใช้ภาชนะอาหารร่วมกัน ที่ผ่านมาจะพบ 2 โรคใหญ่ๆ คือ 1.โรคปริสิต และ 2.โรคพิษสุนัขบ้า แม้ว่ามีโอกาสพบน้อย แต่ก็พบว่ามีโอกาสติดได้จากการสัมผัสโดยการเลียเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังพบว่าในน้ำลายสุนัขจะมีเชื้ออีกหลายชนิดที่ก่อให้เกิดโรคได้ หากผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องได้รับเชื้อเข้าไป เชื้อจะมีความรุนแรงมากกว่าคนปกติและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>กรมวิทย์ฯร่วมวิจัยแหลมผักเบี้ย</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ส่งคณะผู้วิจัยเข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยฯ พบว่าการบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีบ่อฝุ้ง สามารถลดการปนเปื้อนของเชื้อโรคอุจจาระร่วง พาราสิต โลหะหนักในน้ำและดินตะกอนได้ในช่วงระบบบำบัด นอกจากนี้ การสำรวจความชุกของยุงบริเวณโครงการ และบ้านประชาชนใกล้เคียง พบลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคใช้เลือดออก กรมฯจึงให้ความรู้การควบคุมโรคระบาดจากยุงแก่ประชาชน ผลการดำเนินโครงการทำให้แม่น้ำเพชรบุรีมีคุณภาพน้ำดีขึ้น ระบบนิเวศป่าชายเลนสมบูรณ์ขึ้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
โพสต์ทูเดย์	<p>ยาด้านไวรัสเอชไอวี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.องค์การเภสัชกรรม เผยว่า ในปี 2559 องค์การฯ ได้ผลิตยาด้านไวรัสเอชไอวี 22 รายการ สร้างการเข้าถึงยาให้กับกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี และ ผู้ป่วยเอดส์ในระบบหลักประกันสุขภาพกว่า 350,000 ราย ทำให้ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และจาก การดำเนินการผลิต และจัดหารายการยาด้านไวรัสเอชไอวีที่สำคัญทำให้ในปี 2559 สามารถช่วยรัฐประหยัดค่ายาด้านไวรัสเอชไอวีได้ถึง 1,500 ล้านบาท พร้อมสร้างการเข้าถึงยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนสัมผัส หรือ “ยาเพิร์พ” หวังลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีไม่ให้เพิ่มขึ้น</p>
คมชัดลึก ผู้จัดการออนไลน์	<p>โนโรไวรัส</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยปีนี้ “โนโรไวรัส”ระบาดหนัก โดยเฉพาะในโรงเรียน พบผู้ป่วยจำนวนมากโดยเฉพาะเด็กอนุบาลหรือ เด็กโตนักเรียนระดับประถมฯ และมีวัยมา โดยไวรัสโนโรทำให้เกิดท้องเสียได้ทุกอายุ โนโรไวรัสมีความคงทนในสิ่งแวดล้อมมาก น้ำยาฆ่าเชื้อต่าง ๆ รวมทั้งแอลกอฮอล์ไม่สามารถที่จะฆ่าเชื้อได้ แนะนำสิ่งที่ควรตระหนัก คือ ไวรัสไม่มีเปลือกหุ้ม ยาฆ่าเชื้อ จึงยากในการทำลาย ล้างมือด้วยสบู่มาก ๆ และล้างให้นาน ในเด็กสอนล้างมือ ให้นานพอ โดยล้างมือไป ให้อ้างเพลง ให้ได้ 1 จบ</p>
ไทยรัฐ สัปดาห์ 1	<p>โรค NCDs</p> <p>-เสนอสรุป กรมการแพทย์ ร่วมกับสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา เรื่อง โรคที่เกิดจากการทำงาน หรือกลุ่มโรค NCDs ที่โรงแรมมิราเคิลฯ นพ.อดุลย์ บันฑุกุล รอง ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันกลุ่มโรคดังกล่าว เป็นสาเหตุการตายของประชากรโลก ปีละประมาณ 38 ล้านคน 75% ของกลุ่มโรคนี้ มักเกิดขึ้นในประเทศที่ผู้คนมีรายได้ต่ำถึงปานกลาง โดยมีกลุ่มโรคหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตสูงสุด รองลงมาคือกลุ่มโรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคเบาหวานตามลำดับ มนุษย์ทำงานที่แม้ตัวงานจะไม่หนักหนา แต่บังคับให้ต้องใช้ชีวิตตื่นแต่เช้า กลับบ้านมืด กินมื้อดึก อดมื้อเช้า นั่งเฝ้าหน้าจอ วันใต้วงก็กินกับนอน และชอบอ้างว่าไม่มีเวลา ใครมีรูปแบบการใช้ชีวิตพื้นฐานแบบนี้เข้าข่ายเป็นมนุษย์ NCDs สำหรับที่คนไทยมักเป็นกันมากคือ โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อ้วนลงพุง และโรคอ้วนลงพุง</p> <p>ในความเป็นจริง แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ที่จะทำได้ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก เพราะเครื่องดื่มที่มีอยู่รายรอบคนไทยทุกวันนี้มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบในจำนวนมาก ฉะนั้น วิธีเลี่ยงน้ำตาลที่ดีที่สุดก็คือ ในแต่ละวันควรดื่มแต่น้ำเปล่า ยังมีอีกหลายโรคในกลุ่ม NCDs ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมของคนเราที่อุบัติขึ้นมาเพราะตัวเราเอง</p>
ข่าวสด	<p>“เลี้ยงลูกอย่างไร ไม่ให้ (นอต) หลุด”</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า สถาบันได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และเด็ก เพื่อให้เข้าใจถึงพื้นฐานความต้องการของเด็ก ภายใต้หัวข้อ “เลี้ยงลูกอย่างไร ไม่ให้ (นอต) หลุด” หลักง่ายๆ คือการฝึกอึดใจเด็กนั่นเอง การที่คนเราสามารถรู้อารมณ์ตัวเอง มีความเข้าอกเข้าใจคนอื่น เพราะรับรู้อารมณ์คนอื่นได้ นำไปสู่ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม จนทำให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จ โดยมีทักษะทางอารมณ์และสังคมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสมควบคู่กันไป</p>
เว็บไซต์ sanook.com	<p>ร้อง ปคบ.คลินิกหลอกทำศัลยกรรม</p> <p>-เสนอข่าว หญิงสาวผู้เสียหายที่ถูกคลินิกเถื่อนในจังหวัดนครปฐม หลอกทำศัลยกรรมโดยหมอปปลอมจนบาดเจ็บทางมาที่ ปคบ. ร้องทุกข์กล่าวโทษและให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวน เพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ผู้เสียหายเปิดเผยว่า รู้จักคลินิกนี้จากการเปิดดูในเฟซบุ๊ก พบว่ามีกรมโฆษณาศัลยกรรมที่ได้ผลจริง น่าสนใจ พร้อมทั้งมีโปรโมชั่นราคาที่ไม่แพง จึงตัดสินใจเข้าทำศัลยกรรมหน้าผาก ต่อมาประมาณ 2 อาทิตย์ เริ่มมีน้ำเหลืองและเลือดไหลออกมาจากแผล จึงได้เดินทางไปที่คลินิกอีกครั้งเพื่อให้หมอดูอาการ ต่อมาได้รับคำตอบจากหมอบอกว่าผู้ป่วยดูแลไม่ดีเอง ตนจึงกลับมาดูแลแผลให้ดี กระทั่งรู้สึกเจ็บมากกว่าปกติ จึงตัดสินใจกลับไปคลินิกเดิมอีกครั้งเพื่อเอาซิลิโคนที่อยู่ในแผลออก โดยที่คลินิกไม่รับผิดชอบอะไรเลย เมื่อร้องขอให้ทางคลินิกรับผิดชอบ กลับถูกชู้ว่าจะดำเนินคดีเช่นกัน ตนเองจึงหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตกระทั่งพบว่าคลินิกดังกล่าวเคยโดนตำรวจจับมาแล้ว 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคมและเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา แต่ได้ประกันตัวออกมาแล้วเปิดใหม่ ส่วนหมอที่ทำกรักษาทราบว่าเป็นหมอปปลอม ซึ่งจะเปลี่ยนชื่อของตนเองทุกครั้งที่ทำกรเปิดคลินิกใหม่ เบื้องต้นทราบว่ามีผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	มากกว่า 5 คน โดยในวันนี้ได้เดินทางมาที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อแจ้งความดำเนินกับหมอปโลมในจังหวัดนครปฐมต่อไป
กรุงเทพธุรกิจ	<p>ไอเออีเอสใจนิเวศสีเขียวทำหมันยุง</p> <p>-เสนอข่าว นายพิเชษฐ ตรงคงเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แลกต่อที่ประชุมนานาชาติระดับรัฐมนตรีว่า ด้วยความมั่นคงทางนิเวศสีเขียว ทบวงการปรมาณูระหว่างประเทศหรือไอเออีเอ โดยมีผู้แทน 140 ประเทศเข้าร่วม โดยสรุปว่า ไทย จะประกาศบังคับใช้ พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติในเดือน ก.พ.2560 จะส่งผลให้ไทยสามารถเข้าร่วมพันธกรณีระหว่างประเทศในด้านความมั่นคงทางนิเวศสีเขียวและในประเด็นอื่นๆ ที่ยังคงค้างอยู่ นอกจากนี้ไอเออีเอยืนยันพร้อมสนับสนุนให้ไทยเป็น "ศูนย์ความร่วมมือไอเออีเอ" เช่น ด้านเทคนิคการทำหมันแมลง ซึ่งเป็นประเด็นที่ไอเออีเอให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของไวรัสซิกาและโรคอื่นๆ ที่มียุงเป็นพาหะและ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศ</p>
ไทยรัฐ	<p>กศน.พัฒนาผู้สูงอายุช่วยชุมชน</p> <p>-เสนอข่าว นายสุรพงษ์ จำจด เลขานุการ กศน. เปิดเผยว่า สำนักงาน กศน.ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกับหน่วยงานต่างๆ โดยเน้นการจัดกิจกรรม 3 ด้าน ได้แก่ 1.กิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง 2.กิจกรรมที่ให้ผู้สูงอายุช่วยงานทางสังคม 3.กิจกรรมเพื่อรองรับผู้สูงอายุที่มีสภาพร่างกายติดบ้าน ติดเตียง โดยมีหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับเยาวชน และประชาชน เพราะเป็นอาชีพขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของสังคม</p>
มติชน	<p>งานวิจัยพฤติกรรมเสี่ยงวัยรุ่น</p> <p>-เสนอบทความ ผศ.สุชาติ ภัยหลีก อธิการประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า งานศึกษาระบุว่ากลุ่มเด็กผู้หญิงมีพฤติกรรม ทั้งพฤติกรรมการดื่มหนัก ดื่มบ่อย ดื่มจนเมาเยาะขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนหญิงสายสามัญที่เพิ่มขึ้นชัดเจน ต่างจากนักเรียนหญิงอาชีวศึกษาตอนต้น ทั้งที่ในส่วนนักเรียนชายมีพฤติกรรมอย่างนี้ลดลง เช่นเดียวกับการสูบบุหรี่ ที่นักเรียนหญิง ม.ต้นเพิ่มขึ้น นักเรียนชายลดลง ทั้งนี้ น่าสนใจอีกว่า เด็กผู้หญิงยังมีพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่มในเรื่องการใช้กัญชาและใบกระท่อม รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การใช้สุราหรือสารเสพติดก่อนมีเพศสัมพันธ์ ที่เด็กผู้หญิงเพิ่มขึ้นชัดเจน งานวิจัยระบุถึงการดื่มสุราเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่สุด รองลงมาคือสูบบุหรี่ การพนัน ติดเกม นอกจากนี้ยังชี้ถึงเด็กผู้หญิงที่ช่วงหลังมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป หันมาดื่มสุรามากขึ้น สูบบุหรี่มากขึ้น สวนทาง กับเด็กผู้ชายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ลดลง แม้ข้อมูลวิจัยไม่ได้ชี้ชัด แต่ก็สามารถวิเคราะห์ในภาพรวมได้ว่า เพราะช่วงหลังผู้หญิงตกเป็นเป้าหมายของการโฆษณาต่างๆ อย่างโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ช่วงหลังทำการตลาดกับ ผู้หญิง ทำให้ผู้หญิงกล้าคิด กล้าลอง กล้าแสดงออกมากขึ้น ซึ่งแนะนำพ่อ-แม่ผู้ปกครองให้ลองเปิดใจ เปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้ว่าดื่มและเมาแล้วเป็นอย่างไร ดื่มที่บ้านหรือให้อยู่ในสายตาดีกว่าให้เด็กไปลองดื่มกับเพื่อน ซึ่งอาจพากันไปนอกกลุ่มนอกทางและมาปิดกั้นภายหลัง อันนี้น่าเป็นห่วงมากกว่า</p>
ไทยโพสต์,M2F	<p>จัดตั้งกองทุนสุขภาพท้องถิ่น</p> <p>-เสนอข่าว พญ.วันทนี วัฒนะ รองปลัด กทม. เปิดเผยถึงการจัดตั้งกองทุนสุขภาพท้องถิ่น กทม. ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาในรายละเอียด ซึ่งต้องใช้ความรอบคอบมาก เนื่องจากบริบทของกรุงเทพฯ กับต่างจังหวัดมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยในพื้นที่ต่างจังหวัดมี อปท. รพ.สต. เข้ามาดูแลงบประมาณการส่งเสริมและสร้างเสริมสุขภาพ แต่กรุงเทพฯ ไม่มีหน่วยงานดังกล่าว มี กทม.เป็นผู้รับผิดชอบประชากรมากกว่า 6 ล้านคน ทั้งที่เป็นประชากรตามทะเบียนราษฎรและประชากรแฝง ซึ่ง กทม.มีภาระที่จะต้องดูแลคนกลุ่มนี้ทั้งหมด ดังนั้นการดำเนินงานของกองทุนสุขภาพท้องถิ่น กทม.จะต้องมีความรอบคอบเป็นพิเศษ ในเรื่องนี้จะต้องมีการพูดคุยและหารือกันอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และยืนยันว่าในอนาคตอันใกล้นี้ คนกรุงเทพฯ จะได้มีกองทุนสุขภาพท้องถิ่น กทม. เหมือนกับจังหวัดต่างๆ อย่างแน่นอน</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>ภัยพิบัติ 'หมาบ้า'</p> <p>-เสนอข่าว หลังจากที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในหลายพื้นที่ของจังหวัดตาก ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย เป็นชาวเมียนมา 2 ราย และชาวไทย 1 ราย ล่าสุดนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ลงนามประกาศให้จังหวัดตาก เป็นพื้นที่ควบคุมสุนัขจรจัด และโรคพิษสุนัขบ้าเต็มพื้นที่ และประสาน อปท.ทุกแห่ง เร่งดำเนินการให้เหตุการณ์สงบภายใน 1 เดือน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์แนวหน้า	<p>เตือนบริโภคสุนัขดำไม่ทำให้คลายหนาว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศาล อติราม นพ.สสจ.อำนาจเจริญ กล่าวว่า ในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ เข้าสู่ฤดูหนาว สำหรับบาง คนเข้าใจว่า การบริโภคสุนัขดำ จะทำให้ร่างกายอบอุ่น คลายหนาวได้ ซึ่งไม่เป็นความจริง เป็นความเชื่อผิด ๆ ซึ่งการ บริโภคสุนัข ไม่ว่าจะสีอะไร ก็เหมือนการบริโภคเนื้อสัตว์ทั่วไปและควรบริโภคอาหารที่มีวิตามินครบถ้วนและหาก เจ็บป่วย ควรไปพบแพทย์ตามสถานพยาบาลใกล้บ้าน จะได้รับการรักษาได้ทันทันที</p>
มติชนออนไลน์	<p>ไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว จังหวัดปัตตานีได้เกิดสถานการณ์โรคไข้เลือดออกกระบาดรุนแรงเป็นประวัติการณ์ เมื่อเทียบกับค่ามัธย ฐานในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา โดยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 28 พ.ย. 2559 พบมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวนทั้งสิ้น 1,660 ราย มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย กลุ่มอายุที่พบสูงสุดเป็นเด็กและผู้สูงอายุ โดยพบว่าระบาดหนักที่สุดในอำเภอ มายอ รองลงมาอำเภอโคกโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง อำเภอยะรัง อำเภอไม้แก่น อำเภอเมือง อำเภอแม่ลาน อำเภอทุ่งยาง แดง อำเภอกะป้อ อำเภอหนองจิก อำเภอปะนาเระ และอำเภอสายบุรี สาเหตุจากมีฝนตกชุกทำให้มีน้ำขังและเป็น แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จึงได้ร่วมกับประชาชน อสม.แต่ละตำบลจัดแผนรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>บึงกาฬทำดีเพื่อพ่อ</p> <p>-เสนอข่าว สาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ จัดทำโครงการทำดีเพื่อพ่อ ด้วยการนำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกตรวจ สุขภาพตามแหล่งชุมชนต่างๆ ในเขตอำเภอเมืองบึงกาฬ โดยเน้นไปที่การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ที่มีความเสี่ยงจะเป็น โรคทางสายตา โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง โดยวันนี้ได้ออกตรวจสุขภาพที่บริเวณศาลาประชาคมบ้านบึง กาฬเหนือ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ มีผู้สูงอายุและผู้ที่มีความเสี่ยงมาเข้าทำการตรวจรักษาเป็น จำนวนมาก นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะได้ออกตรวจสุขภาพตามหมู่บ้านต่างๆ ตลอดเดือนธันวาคมนี้เพื่อเป็นการทำความ ดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p>
บ้านเมือง	<p>ผู้ตรวจเอตส์อโต้</p> <p>-เสนอข่าว มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์เทิร์น ปีโตรเลียมนิคมณฑลเสฉวนของจีน เริ่มขายอุปกรณ์ตรวจเชื้อเอชไอวี โดย ผ่านตู้ขายอัตโนมัติที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยที่เปิดเผย โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมป้องกันและควบคุมโรค เอดส์ของจีนที่มีอัตราการติดเชื้อเพิ่มสูงเป็นพิเศษในช่วง 8-10 ปี</p>
บ้านเมือง	<p>อิสราเอลปลุกกระดูกในห้องแล็บ</p> <p>-เสนอข่าว โบนัส ไบโอรู๊ป บริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพในอิสราเอล ปลุกกระดูกในห้องแล็บโดยใช้เซลล์ไขมัน ของคนไข้และเติมสารที่เป็นของเหลวทำให้ไขมันก่อตัวเป็นรูปร่างคล้ายกระดูก จากนั้นถูกฉีดเข้าไปบริเวณกระดูก กรามของคนไข้ที่มีปัญหาเสียหายหรือเป็นรูโหว่ ในช่วงเวลาไม่กี่เดือน เซลล์ไขมันดังกล่าวก็แข็งตัวและสมานเข้ากับ กระดูกส่วนกรามที่เหลืออยู่ ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ</p> <p>ความสำเร็จดังกล่าว ยังเตรียมจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพ์ในตลาด พร้อมพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อปลุกกระดูกที่มี ความยาวมากขึ้น เพื่อใช้ในการผ่าตัดปลูกถ่ายกระดูกสำหรับคนไข้ทุกกรณี</p>
กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการรายวัน	<p>แผ่นดินไหวอินโดนีเซีย</p> <p>-เสนอข่าว เกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับ 6.5 ตามมาตราริกเตอร์ มีจุดศูนย์กลางบนพื้นดินห่างจากเมืองซิกลิ จ.อาจะห์ ราว 19 กิโลเมตร สำนักงานพิบัติภัยแห่งชาติ (บีเอ็นพีบี) เปิดเผยว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บราว 270 คน มีรายงานตัวเลข ผู้เสียชีวิตจากฝ่ายทหารอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นเป็น 97 คน</p> <p>-ส่วนสถานการณ์ในไทย ในหลายพื้นที่ของ จ.ภูเก็ต สามารถรับรู้แรงสั่นไหวจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ได้</p>

